

Bảo đảm hoạt động ATM ổn định, thông suốt



Phục vụ tốt nhu cầu thanh toán, nhu cầu rút tiền mặt qua hệ thống ATM tăng cao dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023.

Nhằm bảo đảm an toàn kho quỹ và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng tiền mặt của người dân trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng (TCTD) chủ động điều hòa cung ứng tiền mặt, dịch vụ thanh toán, hệ thống máy giao dịch tự động ATM, POS... vận hành thông suốt, đáp ứng tốt nhu cầu giao dịch, thanh khoản của khách hàng.

Toàn tỉnh hiện có 196 máy rút tiền tự động (ATM), 980 máy bán hàng chấp nhận thẻ ngân hàng

thanh toán hóa đơn dịch vụ (POS); mở trên 1,4 triệu tài khoản, phát hành gần 1,8 triệu thẻ thanh toán các loại; thực hiện trả lương qua tài khoản cho hơn 1.900 cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp với trên 178.000 lao động nhận lương qua tài khoản. Năm 2022, tổng doanh số thanh toán không dùng tiền mặt đạt khoảng 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, chiếm hơn 77,5% tổng doanh số thanh toán.

Trước nhu cầu sử dụng tiền mặt của người dân tăng cao dịp cuối năm và trước Tết Nguyên Đán, các ngân hàng đã chủ động dự trữ, cân đối lượng tiền mặt

đáp ứng nhu cầu chi trả cho khách hàng, chi lương thường dịp cuối năm. Chủ động làm việc với các đơn vị, doanh nghiệp bố trí trả lương, thường tiết theo thời gian hợp lý để tránh tập trung quá đông người rút tiền tại ATM trong cùng thời điểm.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Thái Bình đã chủ động phối hợp với NHNN tỉnh chuẩn bị lượng tiền mặt đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng qua hệ thống ATM và các quầy giao dịch. Chi nhánh cũng xây dựng kế hoạch thu, chi tiền mặt, cân đối cơ cấu mệnh giá cho

khách hàng theo đúng quy định của NHNN và phù hợp với thực tế của đơn vị, bảo đảm giao dịch thông suốt dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán. Ông Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc Agribank Chi nhánh Thái Bình cho biết: Để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng giao dịch qua ATM, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán, Chi nhánh đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ trực trong những ngày nghỉ và ngày Tết, trên cơ sở đó kịp thời phát hiện và khắc phục những sự cố khiến máy ATM ngừng hoạt động như: giết tiền, hết tiền, lỗi phần cứng... từ đó hạn chế tối đa việc gián đoạn quá trình rút tiền tại máy ATM gây bức xúc trong nhân dân. Cùng với đó, Chi nhánh phân công cán bộ thực hiện việc tiếp quỹ ATM đến hết ngày 30 Tết, đồng thời chuẩn bị sẵn nguồn tiền dự phòng để có thể tiếp quỹ khi máy ATM hết tiền. Chi nhánh hiện đang trả lương qua tài khoản cho 635 đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp, tăng 67 đơn vị so với năm 2021, với số người hưởng lương qua tài khoản 19.918 người, tăng 6.871 so với năm 2022; lắp đặt 29 máy ATM, một ngân hàng số; 100 máy POS và một triệu mã VietQR.

Ông Trần Trung Hiếu, Giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng hải (MSB) Chi nhánh Thái Bình cho

biết: Để bảo đảm an toàn kho quỹ, MSB Chi nhánh Thái Bình trang bị đầy đủ hệ thống camera giám sát, hệ thống báo động tuần thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật tại quầy giao dịch, hành lang kho tiền, máy ATM; thường xuyên rà soát, kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, kịp thời sửa chữa, thay thế, các thiết bị luôn ở trạng thái hoạt động tốt; xây dựng phương án bảo vệ tại các điểm giao dịch, máy ATM, bảo đảm an toàn và đúng quy định.

Tại các ATM công khai số điện thoại "đường dây nóng" tiếp nhận các thông tin phản ánh, khiếu nại về dịch vụ của các tổ chức, cá nhân; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý kho tiền, kiểm kê tiền mặt và tài sản trong kho tiền hàng ngày, định kỳ theo quy định.

Đến thời điểm này hầu hết các ngân hàng đều khuyến khích khách hàng thanh toán trực tuyến, giảm áp lực cho ngân hàng ngày cuối năm, bảo đảm hệ thống được thông suốt, an toàn, hiệu quả. Thực tế cho thấy, các giải pháp điều chỉnh tiền mặt dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán của các TCTD dựa trên sự điều hành của NHNN Chi nhánh tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức chuẩn bị đủ nguồn tiền phục vụ thanh toán, chi trả, tiêu dùng. Anh Hoàng Văn Đò, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) cho biết: Thời gian gần đây, việc rút tiền qua cây ATM như của Agribank thuận tiện hơn mọi năm, không còn tình trạng chen lấn để rút tiền trong các dịp lễ, Tết.

Nhìn chung, lượng tiền lệ dịp cuối năm không khan hiếm, do vậy người dân không nên tìm đến dịch vụ đổi tiền lẻ (có mất phí). Việc cá nhân, tổ chức hoạt động đổi tiền lẻ nhằm hưởng chênh lệch là hành vi trái pháp luật, cần được xử lý theo quy định của pháp luật. Theo bà Phan Thị Tuyết Trinh, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh, thời gian qua các ngân hàng, TCTD bám sát định hướng, chỉ đạo của NHNN, của tỉnh về công tác tiền tệ - kho quỹ, thực hiện tốt công tác cung ứng, bảo đảm cơ cấu tiền trong lưu thông hợp lý. Để bảo đảm an toàn kho quỹ dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023, NHNN tỉnh đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại phát hành, thanh toán thẻ ATM để bổ sung kịp thời, đáp ứng tối đa nhu cầu giao dịch tăng, nhất là tại các khu công nghiệp, khu đông dân cư có nhu cầu rút tiền mặt lớn.

Chủ động các biện pháp giảm tải cho ATM, nâng mức tồn quỹ tiền mặt sát với thực tế được duyệt, tổ chức rà soát hệ thống máy ATM, xe chuyên dụng, phương án bảo vệ và thực hiện xây dựng kế hoạch thu, chi tiền mặt, sắp xếp, bố trí cán bộ trực quầy, tiếp quỹ đầy đủ; cung cấp thông tin, quảng bá, khuyến khích hướng dẫn khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán điện tử nhằm giảm tải việc rút tiền mặt tại ATM.

NGUYỄN THỜI

RÚT TIỀN BẰNG CCCD GẮN CHIP TẠI CÁC MÁY ATM

AN TOÀN VÀ ĐẢM BẢO

QUY TRÌNH

Đặt CCCD lên thiết bị đọc, thiết bị này thu nhận ảnh chân dung, vân tay của khách hàng

Thiết bị đọc phân tích dữ liệu và đối sánh dữ liệu sinh trắc đã lưu trên chip thẻ CCCD với thông tin đã lưu trữ tại hệ thống ngân hàng

Khi 2 dữ liệu trùng khớp, các bước tiếp theo được thực hiện để rút tiền

Phương thức bảo mật rất chặt chẽ, khả năng bảo mật cao hơn thẻ ATM (ngoài tuân thủ quy trình bảo mật ngân hàng sẽ có thêm lớp bảo mật sử dụng qua thẻ CCCD gắn chip)

Tiết kiệm thời gian và không cần phải mang theo thẻ ATM

CCCD: Căn cước công dân

<https://infographics.vn>

TTXVN
Thông tin và Truyền thông

HƯNG HÀ Tăng tốc sản xuất phục vụ thị trường Tết

Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 đã cận kề. Những ngày này, không khí lao động tại các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Hưng Hà càng sôi động, rộn ràng hơn. Để phục vụ nhu cầu người dân mua sắm Tết, nhiều cơ sở tăng tốc sản xuất gắn với đầu tư nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm.



Công nhân Công ty trà AP Phú Hưng đẩy nhanh tiến độ sản xuất.

Từ đầu tháng 12/2022 đến nay, không khí làm việc tại cơ sở sản xuất trà thảo dược Công ty trà AP Phú Hưng, xã Hùng Dũng trở nên tất bật, hối hả hơn. Nếu như trước đây, mỗi tháng Công ty xuất bán từ 8.000 - 10.000 sản phẩm thì những tháng giáp Tết Nguyên Đán, doanh số xuất bán của Công ty đã tăng gấp đôi. Các công nhân đều tăng ca mỗi ngày để kịp tiến độ đơn hàng. Chị Nguyễn Thị Nhâm, công nhân Công ty trà AP Phú Hưng phấn khởi cho biết: Để bảo đảm kịp thời các đơn hàng phục vụ thị trường Tết, chúng tôi đã tăng ca thêm 2 tiếng/ngày, máy móc cũng hoạt động hết công suất. Mọi người đều phấn khởi vì sản phẩm của Công ty ngày càng được nhiều người biết đến, nhiều khách hàng lựa chọn sản phẩm. Đây cũng

là cơ hội cho Công ty khẳng định thương hiệu và tạo điều kiện cho chúng tôi có việc làm ổn định. Theo anh Vũ Xuân Duẩn, Giám đốc Công ty sản xuất trà AP Phú Hưng: Từ khi sản phẩm trà cà gai leo của Công ty được xếp hạng OCOP 4 sao, thị trường tiêu thụ đã mở rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước, lượng khách hàng cũng tăng lên đáng kể. Nhờ đó, doanh thu và lợi nhuận cũng được tăng cao hơn. Đây là tiền đề để Công ty phát triển thêm những dòng sản phẩm mới, chuẩn bị nguồn cung dồi dào phục vụ cho thị trường Tết năm nay. Chúng tôi dự kiến xuất bán từ 30.000 - 50.000 sản phẩm. Để đủ lượng hàng Tết, chúng tôi đã chuẩn bị từ giữa năm với trọng lượng trên 200 tấn nguyên liệu để sản xuất phục vụ nhu cầu

khách hàng. Thời gian tới, tôi và các nhân viên Công ty sẽ nỗ lực làm việc để mang tới người tiêu dùng sản phẩm thơm ngon, chất lượng, an toàn, đồng thời mở rộng nhiều kênh phân phối qua các đại lý, tiếp cận với phương thức bán hàng trực tuyến, đẩy mạnh tham gia các sàn thương mại điện tử và xuất khẩu ra nước ngoài. Đối với Công ty Cơ khí Dệt may xuất khẩu Thanh Chất, vào thời điểm cuối năm, dịp Tết Nguyên Đán, cũng không kém phần sôi động. Là 1 trong 2 doanh nghiệp đầu tiên của Thái Bình có sản phẩm đủ điều kiện đăng ký tham gia sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia, khăn bông Thanh Chất đã khẳng định được thương hiệu đối với khách hàng trong nước và quốc tế. Những ngày này, hơn 100 lao động đang

khẩn trương hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu đi thị trường Hàn Quốc. Anh Bùi Đức Hợp, quản lý sản xuất Công ty cho biết: Khăn Thanh Chất được làm từ bông 100% cotton. Quy trình sản xuất khăn bông rất tỉ mỉ gồm: nguyên liệu mọt quả sợi được đưa vào khu vực chuẩn bị, sợi được tạo thành các sợi dọc, sợi ngang rồi chuyển sang phân đường dệt để tạo thành khăn bông bán thành phẩm và được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi xuất bán. Nhờ đó, thương hiệu khăn Thanh Chất đã được khẳng định. Thời điểm Tết Nguyên Đán, sức tiêu thụ sản phẩm tăng gấp 3 - 4 lần ngày thường. Công ty phải tuyển thêm công nhân để sản xuất các đơn hàng đã nhận để kịp giao trong Tết. Thời gian tới, Công ty tiếp tục cải tiến mẫu mã và chất lượng sản phẩm để có điều kiện thăng hạng, cũng như tạo dấu ấn riêng cho sản phẩm trên thị trường.

Đến nay, huyện Hưng Hà có 4 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao trở lên, 6 sản phẩm đăng ký công nhận sản phẩm OCOP trong năm 2022. Các sản phẩm đã có bước tiến về chất lượng, đa dạng về mẫu mã, bao bì, bảo đảm điều kiện, quy định về tem, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường. Cùng đó, hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức các hội nghị giao thương liên kết tiêu thụ sản phẩm; ký kết cung ứng sản phẩm hàng hóa của tỉnh vào các hệ thống siêu thị, các sàn thương mại điện tử trên toàn quốc được các cấp, ngành chú trọng nên các sản phẩm OCOP của Hưng Hà ngày càng được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh lựa chọn. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên Đán, nhu cầu của khách hàng đối với những sản phẩm này gia tăng đột biến, đây không chỉ là niềm vui đối với các cơ sở sản xuất mà còn là hiệu ứng tích cực cho tiềm năng phát triển của các sản phẩm OCOP của Hưng Hà trong thời gian tới để xây dựng thương hiệu đặc sản của địa phương.

THANH THỦY

Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nuôi trồng thủy sản

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nuôi trồng thủy sản (NTTS) vụ xuân hè năm 2023, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đang tích cực hướng dẫn người dân cải tạo ao, đầm, bãi triều, lồng, bè đúng kỹ thuật, tuân thủ lịch thời vụ thả nuôi. Vùng chuyển đổi NTTS xã Độc Lập (Hưng Hà) có diện tích 50ha với 36 hồ nuôi. Thời điểm này, trên 80% diện tích đã được người dân cải tạo, chuẩn bị cho vụ nuôi thả mới. Ông Nguyễn Văn Tiến, xã Độc Lập cho biết: Gia đình tôi có 1 mẫu ao tại vùng chuyển đổi, nuôi thả cá các loại cá truyền thống. Ngay sau khi thu hoạch cá, tôi tát cạn nước, gia cố lại bờ ao tránh rò rỉ, nạo vét bùn loãng và rắc vôi sống ngâm ao để diệt khuẩn, ổn định pH, sau đó sử dụng chế phẩm vi sinh để phân hủy các hợp chất hữu cơ dư thừa, làm giàu vi sinh vật có lợi, hạn chế khí độc. Ao sau khi được khử trùng sẽ bơm nước vào ngâm khoảng một tháng nhằm ổn định môi trường ao nuôi sau đó mới tiến hành thả cá giống.

Để có vụ tôm thắng lợi, bên cạnh việc tư bổ sung những kiến thức về nuôi thả thủy sản, anh Đỗ Văn Trinh, xã Thái Thượng (Thái Thụy) cũng rất tích cực trong việc cải tạo ao để giảm thiểu dịch bệnh cho tôm. Anh Trinh cho biết: Tôm là đối tượng nuôi cho hiệu quả kinh tế cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro do dịch bệnh. Vì vậy, việc cải tạo, khử trùng ao đầm là rất cần thiết. Ngay sau khi thu hoạch xong toàn bộ diện tích nuôi tôm, tôi rút hết nước trong ao, dọn vệ sinh đáy ao. Đây ao thường được làm dốc và có một hố giữa ao được đào sâu hơn mặt đáy gọi là "rốn ao", đây là nơi tập trung tạp chất như thức ăn thừa, chất thải của tôm trong quá trình nuôi. Thiết kế "rốn ao" giúp xử lý chất thải nhanh hơn. Sau khi xử lý chất thải sẽ tiến hành phơi khô đáy ao, rắc vôi bột để khử trùng sau đó lấy nước vào ao, tiếp tục ngâm trong khoảng một tuần mới tiến hành thả nước ra. Việc xử lý ao nuôi trước khi nuôi thả vụ mới

không tốn kém nhiều chi phí song rất quan trọng, hạn chế khả năng tôm bị nhiễm bệnh trong quá trình nuôi. Theo kế hoạch, vụ xuân hè, diện tích NTTS toàn tỉnh khoảng trên 15.000ha. Để thực hiện tốt kế hoạch NTTS, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản hướng dẫn các địa phương về kỹ thuật cải tạo ao, đầm và lịch thời vụ NTTS. Đồng thời, phân công cán bộ chuyên môn phối hợp với các địa phương, HTX tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đón tiếp người NTTS tập trung cải tạo ao đầm, bãi triều, lồng bè đúng kỹ thuật, tuân thủ lịch thời vụ, cơ cấu đối tượng, mật độ thả giống; vận động các hộ đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật để tăng năng suất, bảo đảm việc xuống giống đúng thời vụ. Bà Trần Thị Chiên, Chi cục Thủy sản cho biết: Thiết kế ao đầm giúp loại bỏ nguồn bệnh, chất thải từ quá trình nuôi, những đối tượng địch hại khỏi ao nuôi từ đó hạn chế dịch bệnh; giúp khoáng hóa nền đáy

ao, tạo cơ sở thức ăn ban đầu cho đối tượng nuôi. Thời gian thực hiện cải tạo ao đầm, bãi triều, lồng bè bắt đầu từ tháng 1 đến ngày 15/3, riêng vùng nuôi thủy sản nước ngọt nội đồng kết thúc cải tạo trước ngày 10/2 để kịp lấy nước vào ao theo lịch cấp nước đổ ải vụ đồng xuân. Khung lịch thời vụ thả giống tôm tập trung từ tháng 4 đến tháng 5; đối với các thủy sản nuôi khác, thời gian thả giống trước hoặc sau thanh minh từ 5 - 7 ngày, khi nhiệt độ ổn định. Các địa phương có vùng nuôi thủy sản tập trung cần đầu tư nguồn lực nạo vét hệ thống kênh mương, tu sửa, nâng cấp hệ thống bờ, cống, kênh mương trực chính vùng nuôi, thu gom, xử lý chất thải theo quy định. Người nuôi trồng cần thực hiện các biện pháp cải tạo ao đầm, bãi triều, vệ sinh lồng bè theo hướng dẫn: tiến hành tát cạn, gia cố bờ kè tránh rò rỉ, nạo vét bùn loãng và tiến hành phơi ao (đối với ao tháo được kiệt nước) hoặc sử dụng vôi sống ngâm ao để diệt khuẩn, ổn định pH (đối với ao không tháo được kiệt nước) sau đó sử dụng chế

phẩm vi sinh để phân hủy các hợp chất hữu cơ dư thừa, làm giàu vi sinh vật có lợi, hạn chế khí độc. Đối với ao lót bạt hoặc đổ bê tông, tiến hành tháo cạn nước, đánh sạch chất bẩn, sử dụng chlorine để khử trùng ao nuôi theo hướng dẫn... Đối với bãi triều, sau khi thu hoạch ngao, người dân tính toán lịch con nước tiến hành cây lặt, sục rửa mặt bãi để giải phóng khí độc, tăng độ tơi xốp, tu sửa vây lưới, san phẳng mặt bãi trước khi thả giống. Với lồng bè, sau mỗi đợt thu hoạch đưa toàn bộ lồng lưới, lưới chắn lên bờ vệ sinh sạch sẽ, dùng nước vôi hoặc thuốc tím với lượng 3 - 5mg/l ngâm 3 - 5 ngày để diệt khuẩn; kiểm tra, tu sửa hoặc thay mới khung, lồng, lưới, bè nuôi bảo đảm an toàn lồng, bè trước khi thả giống vụ nuôi mới.

Ngoài ra, để vụ nuôi xuân hè đạt được hiệu quả cao nhất và thực hiện thắng lợi kế hoạch NTTS, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tập trung chỉ đạo hoạt động sản xuất và cung ứng giống bao đảm chất lượng, thời vụ, giá cả hợp lý.

NGÂN HUYNEN



Đối với ao lót bạt hoặc đổ bê tông, tiến hành tháo cạn nước, đánh sạch chất bẩn, sử dụng chlorine để khử trùng ao nuôi theo hướng dẫn.